



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๒๒๕๕ / ๒๕๕๘)
เรื่อง นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบจากสถานะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน จึงประกาศนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของเสาหลักที่ ๑ Green and Smart Campus โดย เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) บนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนน ทางเดินเท้า การจราจร การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และการผลิตพลังงานสะอาด การจัดการพื้นที่ให้มีทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดีให้บุคลากรที่อาศัยและทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต

๒. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการสร้างความร่วมมือกับทุกองค์กรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาาระบบที่เกี่ยวข้องทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยจัดให้มีคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะหน่วยงาน

๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดแผนเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ในปี ๒๕๖๒ ลดลงร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้ารวมในปี ๒๕๕๗ โดยจะมีแผนการดำเนินการลดลงอย่างน้อยปีละ ๕ % และจะดำเนินการจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ ให้ครบทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและการสื่อสารให้ทุกหน่วยงาน ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และ บุคลากรทุกคน มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไปแนวทางเดียวกัน

๔. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือว่าการประกาศแผนยุทธศาสตร์ Green & Smart Campus เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานในแต่ละด้าน

๕. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคลากร งบประมาณ เวลา ในการทำงาน ให้เพียงพอต่อการทำงาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการรับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุงพัฒนางาน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ผู้บริหารและคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานจะทบทวน ปรับปรุงนโยบายและเป้าหมาย และแผนการดำเนินการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทุกปี

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น